

Southeast Asia Rising from the Pandemic: ADB

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2020 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเศรษฐกิจหดตัวเฉลี่ยกว่าร้อยละ 4 ในปี 2020 จากการปิดประเทศและล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด และแม้ว่าเศรษฐกิจจะกลับมาขยายตัวได้เฉลี่ยร้อยละ 3 ในปี 2021 แต่ก็ยังต่ำกว่าระดับที่หลายประเทศเคยคาดการณ์ไว้เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์ Delta ทั้งนี้ ในระยะต่อไป ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ประเมินว่าเศรษฐกิจในภูมิภาคจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดน้อยลง แม้ว่าจะมี COVID-19 สายพันธุ์ Omicron เกิดขึ้นก็ตาม เนื่องจากผู้ได้รับวัคซีนครบโดสมีส่วนสูงถึงร้อยละ 59 ของประชากร 400 ล้านคน และมาตรฐานด้านสาธารณสุขที่ดีขึ้นอย่างมากจากการลงทุนพัฒนาในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ดังนั้น คาดว่าเศรษฐกิจปี 2022 จะขยายตัวเฉลี่ยที่ร้อยละ 5.1

นอกจากนี้ ADB เห็นว่านโยบายเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ มีส่วนช่วยลดผลกระทบและสนับสนุนการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการขนาดเล็ก ช่วยเร่งการพัฒนาของระบบสวัสดิการสังคม และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาคนี้ โดย ADB ได้หยิบยกแนวนโยบายสำคัญของแต่ละประเทศเพื่อช่วยให้เข้าใจภาพเศรษฐกิจหลัง COVID-19 มากขึ้น ดังนี้

- อินโดนีเซีย:** เศรษฐกิจอินโดนีเซียได้รับผลกระทบไม่มากนัก และฟื้นตัวเร็ว และจากการประเมินเบื้องต้นยังไม่พบผลกระทบในระยะยาว ทั้งนี้ รัฐบาลเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจผ่านการปฏิรูปกฎเกณฑ์ เพื่อเพิ่มผลิตภาพและดึงดูดการลงทุน รวมถึงจะใช้นโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่ยืดหยุ่น เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างมั่นคงในระยะต่อไป
- ฟิลิปปินส์:** ตลาดแรงงานฟิลิปปินส์ได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก โดยการจ้างงานเปลี่ยนเป็นการจ้างงานแบบนอกระบบมากขึ้น การว่างงานเพิ่มสูงขึ้นจาก skills mismatch อาทิ มีการว่างงานในภาคการท่องเที่ยวขณะที่บริษัทเทคโนโลยีมีความต้องการจ้างงานมากขึ้น รัฐบาลจึงเร่งให้ความช่วยเหลือแรงงาน พร้อมกับการ re-skills การพัฒนาตลาดแรงงาน และการปรับปรุงกฎเกณฑ์เพื่อดึงดูดการลงทุนในอนาคต
- กัมพูชา:** เศรษฐกิจกัมพูชาได้รับผลกระทบอย่างมาก โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว ก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ และการส่งออกสิ่งทอ อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมา การส่งออกสินค้าเกษตร และสินค้าภาคการผลิตที่มีใช้สิ่งทอ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งหากทางการสามารถรักษาแนวโน้มการขยายตัวเหล่านี้ไว้ได้ ก็จะช่วยให้มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลายมากขึ้น
- สปป. ลาว:** ภาคการท่องเที่ยวของ สปป. ลาว ได้รับผลกระทบอย่างมาก ขณะที่ธุรกิจการให้บริการดิจิทัลขยายตัวดี แต่ภาวะเปราะบางที่มีความซับซ้อนยังเป็นอุปสรรคของการพัฒนาของธุรกิจในระยะต่อไป ทั้งนี้ หากมีการปรับปรุงกฎระเบียบให้ทันสมัยและเอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ ก็จะเป็นอีกปัจจัยสนับสนุนให้ประเทศพัฒนาเศรษฐกิจได้ดีขึ้นในระยะต่อไป
- ไทย:** เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก เนื่องจากภาคการท่องเที่ยวเคยมีมูลค่าสูงกว่า 1 ใน 5 ของ GDP ทางการไทยจึงเน้นการช่วยเหลือภาคการท่องเที่ยวและสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน นอกจากนี้ ยังมีแผนจะเน้นการดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง มากกว่าปริมาณนักท่องเที่ยวในระยะต่อไป
- เวียดนาม:** เศรษฐกิจเวียดนามได้รับผลกระทบอย่างมากจากมาตรการล็อกดาวน์ในปี 2021 แต่ก็กลับมาขยายตัวได้ดีในปี 2022 เนื่องจากการฉีดวัคซีนที่รวดเร็ว และนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าภาคการเงินดิจิทัลจะขยายตัวได้อย่างมาก ในช่วงปี 2021 – 2025
- มาเลเซีย:** มาเลเซียจัดการ COVID-19 ได้ค่อนข้างดี โดยมีสัดส่วนผู้ได้รับวัคซีนสูงสุดในภูมิภาค และให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาคสาธารณสุขเป็นอันดับแรก เนื่องจากเชื่อว่าจะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยคืนความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ประชาชน ลดความยากจน และช่วยให้เศรษฐกิจเติบโตได้ดี

ที่มา: <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/779416/southeast-asia-rising-pandemic.pdf>

CLMV Updates



Myanmar energy ministry denies shortages as motorists queue for fuel

กระทรวงพลังงานเมียนมาปฏิเสธข่าวการขาดแคลนน้ำมันในเมียนมา แม้ว่าผู้นำเข้าน้ำมันจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ เนื่องจากความไม่แน่นอนในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ หลังจากที่ยานาคกลางเมียนมาได้ปรับเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา

[See more...](#)



“จूरินทร” ประชุม JTC ไทย-เวียดนาม ขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน

ทางการไทยและเวียดนามร่วมหารือคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee: JTC) ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 4 ตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันจาก 20,000 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ เป็น 25,000 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ ในปี 2025 ทั้งนี้ ไทยขอให้เวียดนามสนับสนุนการเจรจาจีนในการส่งออกผลไม้ระหว่างไทย – เวียดนาม – จีน และสนับสนุนการค้า โดยเฉพาะสินค้าเกษตร รวมถึงการลงทุนด้านพลังงานสะอาดระหว่างกัน

[See more...](#)

VinFast files for IPO in US

VinFast ผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติเวียดนาม เปิดเผยว่าบริษัทโฮลดิ้งในสิงคโปร์ได้ยื่นเอกสารเพื่อเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไป (Initial Public Offering: IPO) กับหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ และคาดว่าจะเข้าระดมทุนในช่วงครึ่งหลังของปี 2022 ซึ่งจะนำมาเป็นเงินทุนสำหรับการตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ในรัฐนอร์ทแคโรไลนา มูลค่ากว่า 2 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐ รวมถึงการขยายธุรกิจในสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการเปิดเผยถึงขนาดและช่วงราคาของการเสนอขายหุ้น IPO ดังกล่าว [See more...](#)



Tax income collection rises by 22 percent in Q1

กัมพูชามีรายได้จากการจัดเก็บภาษี ในไตรมาสที่ 1 ปี 2022 จำนวน 1,263 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือคิดเป็นร้อยละ 45 ของเป้าหมายการจัดเก็บภาษีของปี 2022 ทั้งนี้ รายได้หลักมาจากการจัดเก็บภาษีกำไร ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินเดือน ภาษีเฉพาะสำหรับสินค้าและบริการบางชนิด รวมถึงภาษีการโอนอสังหาริมทรัพย์ [See more...](#)



Rising fuel price, depreciating kip harming Lao producers

ผู้ผลิตในประเทศลาวประสบปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นมาก โดยราคาเชื้อเพลิงในเดือนเมษายนขยายตัวกว่าร้อยละ 28 จากช่วงสิ้นปี 2021 ขณะที่สกุลเงินกีบเทียบดอลลาร์ สหรัฐ อ่อนค่าลงร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี ทั้งนี้ อัตราเงินเฟ้อในเดือนมีนาคม 2022 อยู่ที่ร้อยละ 8.54 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน และสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2016

[See more...](#)